

### ถอดบทเรียน

## เศรษฐกิจจีนฝ่าวิกฤต

# COVID-19

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวลงทั่วโลก ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี โดยมีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งแรกที่ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ในช่วงปลายเดือน ธันวาคม 2562 และพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นก่อนช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน ได้ตรวจพบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจีนจึงออกมาตรการที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ยาแรง” มาสู้กับโรคโควิด 19 ดังนี้ (แผนภาพ)

มาตรการดังกล่าวนับว่าเป็นการรับมือที่ สุดโต่ง แต่ส่งผลสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง เพราะหลังจากนั้น รัฐบาลจีนใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการควบคุม การแพร่ระบาดหลักหลายหมื่นคนต่อวัน จนกระทั่ง ไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในมณฑล หูเป่ย์อีกในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังสร้างความ เชื่อมั่นให้ประชาชนเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจอีกครั้ง จากการเดินทางไปยังมณฑล หูเป่ย์เพื่อตอกย้ำว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ในประเทศจีน “ควบคุมได้แล้ว”

สิ่งที่ทำให้การ “Lockdown” ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ควบคุมการเดินทางเข้าออกเมือง เท่านั้น แต่มาจากการห้ามประชาชนรวมตัวกัน โดยสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ตระหนักถึงความ



- 1 ประกาศ “Lockdown” เมืองอู่ฮั่น ในวันที่ 23 มกราคม รวมถึงควบคุม การเดินทางเข้าออกของประชาชน กว่า 60 ล้านคน ในมณฑลหูเป่ย์ทันที เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไป ยังสถานที่ต่างๆ
- 2 ค้นหาผู้ติดเชื้อและห้ามประชาชน ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการ สัมผัสเชื้อโรคระหว่างกัน





สำคัญในข้อนี้ได้เร็วที่สุด เพราะเมื่อมีการพบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศ แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยและแยกผู้ติดเชื้อออกมาก็พร้อมทั้งทำการติดตามประวัติการสัมผัสเชื้อของผู้ป่วย ทำให้สิงคโปร์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้อย่างเป็นระบบ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศจีนจะเริ่มควบคุมได้ แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก สิ่งที่ถูกกระทบอย่างรุนแรงตามมาก็คงไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจ UNCTAD คาดการณ์ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อให้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 2 ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ทำการปรับเป้า GDP ของประเทศไทยในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 1.5-2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2563 ติดลบร้อยละ 5.3

การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับประเทศจีนทั้งในด้านการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนและการท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวภายในประเทศเองด้วย สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ICAEW) คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโดย

รวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ที่ร้อยละ 4.2 และ GDP ปี 2563 ของบางประเทศในอาเซียนจะเติบโตลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น ประเทศไทยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.9 มาเลเซียร้อยละ 3.9 สิงคโปร์ร้อยละ 1 อินโดนีเซียร้อยละ 4.9 และเวียดนามร้อยละ 6.1 ด้านสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) คาดการณ์การเติบโตของ สปป. ลาวไว้ที่ร้อยละ 6.1 และฟิลิปปินส์ที่ร้อยละ 6.4 รวมถึงกัมพูชา เมียนมา และบรูไน ก็มีแนวโน้มเติบโตลดลงกว่าที่คาดการณ์ เช่นกัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนตกต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษนับเป็นสัญญาณเตือนให้ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อาจจะต้องเผชิญ โดยการควบคุมการเดินทางเข้าออกในประเทศจีน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการบิน โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ทั้งยังส่งผลสืบเนื่องสู่อุตสาหกรรมการผลิตด้วย

อย่างไรก็ดี ประเทศจีนมีวิธีการรับมืออย่างรวดเร็วต่อปัญหาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ดังนี้

1. ทำการเพิ่มสภาพคล่องในระบบและลดอัตราเงินสำรองของธนาคาร
2. ใช้นโยบายการคลังผ่านการลดภาษีและเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

3. ช่วยบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่านการลดภาษีและเบี่ยงประกันสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลิกจ้างพนักงาน

แต่ต้องพึงระลึกไว้ว่าการกลับสู่สถานการณ์ปกติเร็วเกินไป อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อระลอก 2 ได้

ในปัจจุบัน บางประเทศเริ่มสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แล้ว แต่ผลกระทบจากการใช้มาตรการควบคุมต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งประเทศจีนนับเป็นชาติแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและสิ่งที่จีนเผชิญสอนให้เราพึงระลึกไว้ 3 ข้อ คือ 1. ต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อจัดการกับโรคโควิด 19 2. อย่าประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่ำเกินไป และข้อสุดท้าย อย่าคาดหวังว่าจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันนี้ เมื่อได้เรียนรู้จากจีนแล้วเชื่อว่าทั่วโลกจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นและสามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปพร้อมกันได้อย่างแน่นอน

ที่มา :

- <https://www.bloomberg.com>
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/>
- <https://www.manilatimes.net>
- <https://www.businesstimes.com>
- <https://www.imf.org/en/Countries/BRN>